



ประกาศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โควตาพิเศษ รอบที่ ๑๒

ด้วย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โควตาพิเศษ (รอบที่ ๑๒) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

หลักสูตร ๔ ปี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวฐิติมา นานข้า	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๒	นายณรงค์ศักดิ์ คงขำ	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๓	นายไกรวิชญ์ ชัยมีเขียว	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๔	นางสาวอรัญญา ราชนาม	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๕	นางสาวอณิษฐา ช่วยชู	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวสร้อยสุดา ชูเกลี้ยง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒	นางสาวพัชรินทร์ เกตุดำ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๓	นางสาวธัญญา เมืองตั้ง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๔	นายวีระวุฒิ หลานสัน	การท่องเที่ยวและการบริการ
๕	นางสาวปวีณสมร สังข์กุล	การท่องเที่ยวและการบริการ
๖	นายพงษ์วรินทร์ ชะมัดพงศ์	การท่องเที่ยวและการบริการ
๗	นางสาววิชุดา รักสกุล	การท่องเที่ยวและการบริการ
๘	นางสาวกัญญาวีร์ แพงหอม	การท่องเที่ยวและการบริการ
๙	นายกรรัฐ คงเย็น	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๐	นางสาวกนกวรรณ ขนานใต้	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๑	นางสาวนภัสรา เอียดแก้ว	การท่องเที่ยวและการบริการ

๑๒	นางสาวชมพูนุช ลูกชาย	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๓	นางสาวกัญญารัตน์ แสงพลอย	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๔	นายกฤตณุ เกาะสสัน	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๕	นางสาวสุมีนา อินใหม่	การท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	สาขาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นายภัทรารุช ช่วยพันธ์	การบัญชี
๒	นางสาวนาตยา ทิ้งแห้ว	การบัญชี
๓	นางสาวณิชกานต์ วิวาสุขุ	การบัญชี
๔	นางสาวอติยาวรรณ สุขชี	การบัญชี
๕	นางสาวชุติมณฑน์ รอดคุ้ม	การบัญชี

หลักสูตรเทียบโอน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวศศิธร แก้วมลทิน	การบัญชี
๒	นางสาวศอบาริยะห์ แก้วมังกร	การบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวสรินทร์ ทิมสุข	การท่องเที่ยวและการบริการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และสแกนเข้าไลน์กลุ่มสาขาวิชา เพื่อรับทราบข่าวสารต่างๆประกาศหน้าเว็บไซต์ www.cht.rmutsv.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

อภิสิทธิ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพิชญาน์ บุญเกื้อ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ



สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)



สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ



สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี ๔ ปี

